

Bảng thông tin về Cảnh Sát Hồng Kông

CẢNH SÁT HỒNG KÔNG

Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã khẳng định mình là một trong những Lực lượng Cảnh Sát lâu đời nhất, nhưng hiện đại nhất trên thế giới.

Được thành lập vào năm 1844. Lực lượng này dần được phát triển từ vai trò rộng lớn, bao gồm cả phòng cháy chữa cháy, quản lý nhà tù và kiểm soát nhập cư, sang vai trò của một lực lượng cảnh sát truyền thống. Tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2023, lực lượng này có tổng cộng 27.185 thành viên, trong đó 18% là nữ cảnh sát. Ngoài ra, lực lượng còn có 4.066 nhân viên dân sự.

Lực lượng Cảnh sát Phụ trợ Hồng Kông (HKAPF), được thành lập ban đầu vào năm 1914 là lực lượng dự bị để cung cấp hỗ trợ trong các tình huống thiên tai hoặc trong trường hợp khẩn cấp dân sự. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, HKAPF có 3.203 tình nguyện viên dân sự. Vai trò của lực lượng cảnh sát Phụ trợ đã thay đổi theo thời gian để theo kịp với sự thay đổi của môi trường. Hiện nay, lực lượng này là lực lượng dự bị đã được đào tạo để hỗ trợ lực lượng cảnh sát chính quy và được triển khai theo các hoạt động ưu tiên hiện hành do Cảnh Sát Trưởng quyết định.

Lực lượng Cảnh sát cam kết bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, phòng ngừa và phát hiện tội phạm, đồng thời duy trì an ninh trật tự trong xã hội. Lực lượng luôn nỗ lực thu hút sự hỗ trợ của cộng đồng và duy trì niềm tin của công chúng vào lực lượng này, để đảm bảo rằng Hồng Kông tiếp tục là một trong những xã hội an toàn và ổn định nhất trên thế giới.

Cơ cấu tổ chức: Lực lượng Cảnh sát được chỉ huy bởi Cảnh Sát Trưởng Cục Cảnh Sát và được hỗ trợ bởi ba Phó Cảnh Sát Trưởng.

Một Phó Cảnh Sát Trưởng chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ các vấn đề về hoạt động, một Phó Cảnh Sát Trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều phối quản lý toàn bộ lực lượng cảnh sát, bao gồm các vấn đề nhân sự, đào tạo và dịch vụ quản lý. Phó Cảnh Sát Trưởng thứ ba chịu trách nhiệm về bảo vệ an ninh quốc gia.

Trụ sở Cảnh sát Hồng Kông gồm sáu phòng ban: Đó là Hoạt động; Hình Sự và An ninh; Nhân sự và Đào tạo; Dịch vụ Quản lý; Tài chính, Hành chính và Kế hoạch; và An ninh Quốc gia. Để thực thi công tác cảnh sát hàng ngày, toàn bộ lãnh thổ Hồng Kông được chia thành sáu Khu vực Cảnh sát, cụ thể là đảo Hồng Kông; Cửu Long

Đông; Cửu Long Tây; Tân Giới Bắc; Tân Giới Nam; và Cảnh sát biển. Cảnh sát mỗi khu vực có trụ sở riêng có các đơn vị gồm điều tra tội phạm, hoạt động, hành chính và hình sự giao thông (trừ Cảnh sát biển). Mỗi Khu vực lại được chia thành nhiều Quận Cảnh sát và các Lãnh đạo Chỉ huy Quận chịu trách nhiệm giám sát mọi công việc cảnh sát địa phương. Về công việc duy trì trật tự an ninh hệ thống đường sắt, hệ thống này trải dài toàn bộ lãnh thổ Hồng Kông và Quận Cảnh sát Đường sắt thuộc Khu vực Cửu Long Đông chịu trách nhiệm về công việc cảnh sát có liên quan.

Cảnh sát biển, với một đội tàu Cảnh sát hơn 100 chiếc tàu chịu trách nhiệm tuần tra vùng biển rộng khoảng 1.641 km² trong Hồng Kông và 261 hòn đảo ngoại vị. Bằng việc áp dụng hệ thống an ninh ven biển và radar tiên tiến cùng với việc triển khai các tàu hiệu suất cao, Cảnh sát biển cung cấp các dịch vụ hiệu quả và chất lượng cao cho cộng đồng hàng hải trên toàn lãnh thổ. Cảnh sát biển cũng chịu trách nhiệm duy trì trật tự an ninh trên vùng biển Hồng Kông, bao gồm ngăn chặn các hoạt động di cư bất hợp pháp và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, đồng thời thực hiện các hoạt động cứu hộ và hợp tác với cộng đồng thủy thủ để nâng cao an toàn hàng hải. Ngoài ra, Cảnh sát biển còn hỗ trợ Giám đốc Hàng hải thực hiện kiểm tra an ninh đối với 37 cơ sở An ninh Giao thông Biển và Cảng nhằm sử lý hiệu quả đối với các cuộc tấn công khủng bố hoặc sự cố lớn trên biển. Đội tàu Cảnh sát biển hiện đang thực hiện dự án hiện đại hóa hạm đội trị giá hơn 4 tỷ đô la, bao gồm việc ứng dụng Hệ thống liên lạc thời gian thực cho các tình huống hàng hải để tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.

Hoạt động: Phòng Hoạt động bao gồm Cảnh Hoạt động, Cảnh Hỗ trợ, Cảnh Quan hệ Công chúng và sáu Khu vực Cảnh sát, chịu trách nhiệm về các vấn đề hoạt động khác nhau.

Cảnh Hoạt động là đơn vị nắm giữ chính sách của Lực lượng về các vấn đề hoạt động khác nhau bao gồm chống khủng bố, an ninh nội bộ, an ninh biên giới, xử lý bom, quản lý các sự kiện/sự cố lớn, vv.

Đơn vị Cảnh sát Cơ động (PTU) gồm tổng cộng bảy đại đội thường trực và hai đại đội huấn luyện, cung cấp nhân lực thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ quản lý đám đông trong các sự kiện quy mô lớn và ứng phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, đồng thời thực hiện các hoạt động chống tội phạm hàng ngày và quản lý các sự kiện công cộng trong Khu vực. Đơn vị Cơ động cũng làm việc với các đơn vị khác để thành lập các “Đội ứng phó khu vực” để cung cấp ứng phó nhanh chóng và hiệu quả cho các hoạt động lớn, tình huống bạo loạn công cộng quy mô lớn và các tình huống

khẩn cấp khác. Trụ sở PTU chịu trách nhiệm cung cấp đào tạo về an ninh nội bộ, quản lý đám đông, xử lý sự cố lớn, vv., bên trong Lực lượng.

Cánh Hỗ trợ chịu trách nhiệm giám sát công việc của Chi nhánh Hỗ trợ và Trụ sở Cảnh sát Giao thông (TBHQ).

Chi nhánh Hỗ trợ chịu trách nhiệm đề xuất và thực thi các chính sách liên quan đến hỗ trợ hoạt động, an toàn nghề nghiệp và sức khỏe cho cả Lực lượng Cảnh sát chính quy và Lực lượng Cảnh Sát Phụ trợ. Chi nhánh này cũng chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ cấp phép khác nhau của Lực lượng Cảnh sát và hỗ trợ các cơ quan cấp phép liên quan.

Trụ sở Cảnh sát Giao thông chịu trách nhiệm đề xuất ưu tiên, chính sách và thủ tục về các vấn đề giao thông, phối hợp triển khai chúng và theo dõi hiệu quả của chúng. Ngoài việc xử lý tất cả các vụ truy tố liên quan đến vi phạm giao thông và thu thập cũng như duy trì dữ liệu thống kê liên quan đến giao thông. TBHQ cũng cung cấp tư vấn chuyên môn về các vấn đề quản lý giao thông và theo dõi các chương trình giáo dục và thực thi an toàn đường bộ. Ngoài ra, quản lý đội tàu của lực lượng Cảnh sát gồm hơn 2.800 phương tiện và đội tài xế cũng nằm trong phạm vi quản lý của TBHQ.

Cánh Quan hệ Công chúng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự ủng hộ của công chúng trong duy trì trật tự an ninh bằng cách tương tác với cộng đồng, tận dụng công nghệ và các nền tảng truyền thông xã hội, cũng như hợp tác với phương tiện truyền thông để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các thành viên trong cộng đồng. Thông tin về các hoạt động của cảnh sát được phổ biến trên các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước 24 giờ một ngày.

Đơn vị Chống khủng bố Liên ngành (ICTU) được thành lập vào tháng 4 năm 2018, bao gồm các thành viên đến từ sáu cơ quan thực thi pháp luật, đó là Cục Hải Quan, Sở Trừng Giáo, Sở Cứu hỏa, Dịch vụ Bay Chính phủ, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông và Sở Xuất Nhập Cảnh. ICTU chịu trách nhiệm theo dõi và phân tích xu hướng khủng bố toàn cầu và đưa ra các đề xuất chiến lược cho Cục trưởng Cục An ninh về các vấn đề liên quan đến chống khủng bố. ICTU cũng cung cấp một nền tảng liên ngành để tăng cường phối hợp và phân tích tình báo chống khủng bố giữa các cơ quan thành viên. Để tăng cường liên lạc chặt chẽ và hợp tác suôn sẻ hơn giữa các phòng ban liên quan, ICTU cũng tổ chức các cuộc tập trận và huấn luyện chống khủng bố liên ngành và thúc đẩy nhận thức về chống khủng bố qua giáo dục công cộng. ICTU quản lý Đường dây nóng Báo cáo Chống khủng bố 63-666-999, nhằm khuyến khích công chúng báo cáo thông tin về khủng bố hoặc bạo lực và thúc đẩy

chủ đề "Nhìn thấy và Báo cáo" và "Toàn cộng đồng tham gia" trong chống khủng bố. Những người đã cung cấp thông tin quan trọng có thể nhận được tiền thưởng theo cơ chế thưởng hiện có.

Các nhiệm vụ tuần tra và chống tội phạm hàng ngày được đảm nhận bởi các Tiểu đơn vị Tuần tra và Đơn vị Khẩn cấp, các Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Khu vực (RCCC) tương ứng chịu trách nhiệm phối hợp và triển khai các nguồn lực của Cảnh sát trong khu vực. RCCC sẽ giám sát tất cả các sự kiện/sự cố trong khu vực và thông báo cho Trụ sở Cảnh sát cũng như các cơ quan Chính phủ liên quan khác về bất kỳ vấn đề quan trọng nào.

Các đơn vị giao thông khu vực chịu trách nhiệm điều tra tai nạn giao thông, tuyên truyền về an toàn giao thông và chấp hành điều lệ giao thông hàng ngày. Cảnh sát giao thông hỗ trợ thực thi các luật liên quan đến đỗ xe trái phép và động cơ xe chạy không tải cũng như việc điều tiết giao thông

Hình sự và An ninh: Cục Hình sự và An ninh chịu trách nhiệm đề xuất các chính sách của lực lượng liên quan đến phòng ngừa và điều tra tội phạm và các vấn đề an ninh. Cảnh Hình sự bao gồm một số cục hoạt động và các đơn vị hỗ trợ chuyên môn. Các cục hoạt động xử lý các lĩnh vực cụ thể của hoạt động tội phạm, trong khi các đơn vị hỗ trợ chuyên môn cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các đơn vị hoạt động khác trong lực lượng và xử lý các vấn đề chính sách liên quan đến các vấn đề như lạm dụng trẻ em, bạo lực gia đình và bảo vệ nhân chứng. Cảnh An ninh cung cấp bảo vệ cho các VIP, liên lạc với các lãnh sự quán và điều phối các hoạt động an ninh, bao gồm cả huấn luyện chống khủng bố và các hoạt động liên quan.

Trung tâm điều phối an ninh cơ sở hạ tầng quan trọng (CISCC) cam kết tăng cường bảo vệ tổng thể và khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng quan trọng thông qua quản lý rủi ro và hợp tác công tư. Bằng cách thúc đẩy các khái niệm "Thiết kế an ninh" và cung cấp tư vấn bảo mật chuyên nghiệp, CISCC nhằm nâng cao khả năng phòng thủ, ứng phó và phục hồi của các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Cục chống Tội phạm Có tổ chức và Xã hội đen (OCTB) điều phối các nguồn lực trong toàn Lực lượng Cảnh sát để chống lại các hoạt động tội phạm nghiêm trọng như đưa lậu người và buôn bán người, tập đoàn bán mãi dâm, cho vay lãi nặng và đòi nợ bất hợp pháp, cá cược bất hợp pháp, và các tội phạm liên quan đến súng và chất nổ cũng như các tình huống bạo loạn công cộng quy mô lớn, thảm họa quy mô lớn và các vụ tấn công khủng bố. Ngoài ra, OCTB cũng điều tra chống tất cả các hoạt động và tội phạm liên quan đến các nhóm băng đảng xã hội đen.

Cục Tình báo Hình sự (CIB) là cơ quan điều phối trung tâm chịu trách nhiệm về công tác tình báo tội phạm trong Lực lượng Cảnh sát. Cục làm việc chặt chẽ với OCTB và các Phòng ban của Cục Hình sự khác và cung cấp hỗ trợ cho các đơn vị cảnh sát nhằm chống các băng đảng xã hội đen và tội phạm có tổ chức. Để tăng cường khả năng tình báo tội phạm trong Lực lượng, CIB cũng tổ chức các khóa đào tạo phù hợp cho các điều tra viên tuyển đầu.

Cục Tội phạm Thương mại điều tra các tội phạm thương mại và tài chính nghiêm trọng, cũng như làm giả mạo các công cụ tiền tệ, giấy tờ tùy thân, thẻ thanh toán, tiền tệ và tiền xu. Cục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc Đại lục và quốc tế trong việc trao đổi thông tin tình báo và yêu cầu điều tra về các tội phạm xuyên biên giới. Ngoài ra, Cục áp dụng một chiến lược tiếp cận bằng cách tương tác với các cộng đồng khác nhau trong xã hội thông qua việc tăng cường sử dụng mạng xã hội và hợp tác đa cơ quan trong các sáng kiến ngăn chặn lừa đảo. Vào tháng 5 năm 2017, Đội nhiệm vụ Tình báo Lừa đảo và Rửa tiền được thành lập với sự hợp tác của Cơ quan Dự trữ Tiền tệ Hồng Kông, Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông và một số ngân hàng địa phương để tăng cường phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ các tội phạm tài chính nghiêm trọng và mối đe dọa rửa tiền tại Hồng Kông thông qua các cuộc họp định kỳ và trao đổi tình báo. Để tăng cường hành động chống lại lừa đảo và nâng cao nhận thức của công chúng về các hình thức lừa đảo khác nhau, Trung tâm Điều Phối Chống Lừa đảo được thành lập vào tháng 7 cùng năm để cung cấp dịch vụ tư vấn tức thời 24 giờ một ngày cho công chúng.

Số lượng tội phạm công nghệ và sự cố an ninh mạng tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây. Cục An ninh Mạng và Tội phạm Công nghệ Thông tin (CSTCB) đã cam kết tăng cường năng lực của Lực lượng trong các lĩnh vực chủ chốt bao gồm hoạt động, tình báo kỹ thuật số, đào tạo, tình báo và nghiên cứu để hiệu quả chống lại các tội phạm công nghệ và bảo vệ an ninh mạng của Hồng Kông. Trung tâm An ninh mạng dưới sự điều hành của CSTCB cung cấp bảo vệ an ninh mạng 24 giờ một ngày cho các cơ sở hạ tầng quan trọng trong các cơ quan của chính phủ, ngân hàng và tài chính, giao thông vận tải, viễn thông và tiện ích công cộng. CSTCB cũng đã thành lập một “Trường bắn trên mạng” để cung cấp một môi trường ảo an toàn và có kiểm soát cho việc đào tạo các sĩ quan cảnh sát và các nhân viên an ninh mạng khác. Môi trường này cung cấp nền tảng đào tạo cho các kịch bản tấn công và phòng thủ mô phỏng nhằm phát triển năng lực của đội chuyên nghiệp để tăng cường bảo vệ an ninh mạng tại Hồng Kông.

Cục Ma túy (NB) điều tra và thu thập thông tin liên quan đến các vụ án ma túy nghiêm trọng, nhằm chống lại buôn bán, sản xuất, nhập khẩu và phân phối ma túy bất hợp pháp. NB cũng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thi hành pháp luật ở Đại lục và quốc tế để chống lại các hoạt động buôn bán ma túy quốc tế liên quan đến Hồng Kông. Ngoài ra, NB cũng áp dụng một chiến lược đa cơ quan và dựa vào cộng đồng để nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về lạm dụng ma túy.

Cục Điều tra và Tình báo Tài chính (FIIB) chịu trách nhiệm điều tra các vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố, xử lý và phân tích các báo cáo giao dịch đáng ngờ, trao đổi thông tin tình báo tài chính với các cơ quan thi hành pháp luật trong và nước ngoài nước, duy trì liên lạc chặt chẽ với ngân hàng và các bên liên quan khác. Là một đơn vị chuyên trách hỗ trợ Bộ Dịch vụ Tài chính và Cục Tài Chính, FIIB làm việc chặt chẽ với các bên liên quan để thúc đẩy chính sách phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, các vấn đề pháp lý, phân tích chiến lược, đánh giá rủi ro toàn vùng lãnh thổ và đào tạo và tiếp cận cộng đồng.

Cục Liên lạc (LB) duy trì mối liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Công an Đại lục, Sở Liên Lạc Cảnh sát của Văn phòng Đại sứ quán của Chính phủ Nhân dân Trung Quốc tại Hồng Kông, Cảnh sát Ma Cao và Cảnh sát Đài Loan. LB đại diện cho Lực lượng với tư cách là một Cục Phụ của Cục Trung Ương Quốc gia INTERPOL tại Trung Quốc. Ngoài ra, LB cũng điều phối các yêu cầu liên quan đến cảnh sát từ các đơn vị thực thi pháp luật ở nước ngoài và lãnh sự quán địa phương cũng như xử lý các yêu cầu từ các pháp quyền quốc tế về hợp tác pháp lý song phương và bắt giữ và bàn giao tội phạm đang lẩn trốn.

Nhóm Hỗ trợ Hình sự bao gồm một số đơn vị chuyên môn cung cấp dịch vụ kỹ thuật và chuyên môn để hỗ trợ điều tra tội phạm. Các đơn vị này bao gồm Cục Hồ Sơ tiền Án Hình sự, Cục Nhận dạng, Bộ phận Kiểm tra Pháp y Vũ khí, Đơn vị Điều tra Sự kiện Lớn và Hỗ trợ Thảm họa, Đơn vị Bảo vệ Nhân chứng, và Đơn vị Chính sách Xung đột Gia đình và Bạo lực Tình dục. Ngoài ra, Cục Phòng chống Tội phạm còn cung cấp dịch vụ tư vấn an ninh cho Chính phủ, các công ty tư nhân và công chúng. Cục thúc đẩy các sáng kiến phòng chống tội phạm thông qua cả truyền thông truyền thống và truyền thông xã hội. Cục cũng tổ chức các cuộc hội thảo phòng chống tội phạm và liên lạc chặt chẽ với ngành an ninh và các bên liên quan khác. Nhóm Hỗ trợ Hình sự cũng đại diện cho Lực lượng trong việc liên lạc với Bộ phận Pháp y của Bộ Y tế và Bộ phận Phân tích Khoa học Pháp lý của Phòng thí nghiệm của Chính Phủ.

Văn phòng Thống kê Tội phạm thuộc Trụ sở Phòng Tội phạm chịu trách nhiệm tổng hợp và phân tích thống kê tội phạm, phân phối thông tin liên quan đến các đơn vị khác để theo dõi xu hướng tội phạm tổng thể và cụ thể cùng với đề xuất các chiến lược chống lại tội phạm và phòng ngừa tương ứng. Ngoài ra, Trụ sở Phòng tội phạm cũng hợp tác chặt chẽ với Cục An ninh trong việc đề xuất các chính sách liên quan và đáp ứng các yêu cầu tương ứng.

Nhân sự và Đào tạo: Cảnh Nhân sự chịu trách nhiệm về tất cả các chức năng quản lý nhân sự cốt lõi, bao gồm tuyển dụng, thăng chức, phát triển sự nghiệp, điều kiện làm việc, kỷ luật, quan hệ nhân viên và các vấn đề phúc lợi.

Nhân tài là tài sản quý giá nhất của Lực lượng Cảnh sát. Để thu hút các ứng viên xuất sắc gia nhập Lực lượng Cảnh sát, Bộ phận Tuyển dụng của Phòng Nhân sự tổ chức các sự kiện tuyển dụng và quảng bá đa dạng như Triển lãm Giáo dục & Nghề nghiệp, Ngày Tuyển dụng Cảnh sát và các buổi nói chuyện về nghề nghiệp. Từ tháng 5/2021 đến tháng 6/2023, Bộ phận Tuyển dụng đã tổ chức sáu Ngày Trải nghiệm & Đánh giá Tuyển dụng kết hợp các yếu tố tuyển dụng và trải nghiệm, giới thiệu công việc cảnh sát và thông tin tuyển dụng đến công chúng thông qua cách tiếp cận tương tác. Người tham gia cũng có thể nộp đơn trực tiếp tại sự kiện.

Bộ phận Tuyển dụng triển khai các dự án hấp dẫn thanh niên khác nhau như Chương trình Hướng nghiệp Cảnh sát, Chương trình Hướng nghiệp Cảnh sát (Tiếp cận), Dự án ACHIEVE, Chương trình Đại học Phụ Trợ và Chương trình Tuyển dụng, Kinh nghiệm và Phát triển Vận động viên nhằm cung cấp cơ hội cho thanh niên gặp gỡ các cảnh sát đang phục vụ và hiểu sâu hơn về đa dạng của công việc cảnh sát. Chương trình Hướng nghiệp Cảnh sát và Chương trình Hướng nghiệp Cảnh sát (Tiếp cận) đã được hợp nhất thành một Chương trình Hướng nghiệp Cảnh sát vào năm học 2022/2023 với ba hệ, bao gồm Chương trình Hướng nghiệp Cảnh sát (Hồng Kông), Chương trình Hướng nghiệp Cảnh sát (Đại lục), và Chương trình Hướng nghiệp Cảnh sát (Hải ngoại) dành cho sinh viên Hồng Kông, Đại lục và nước ngoài tương ứng, khuyến khích họ gia nhập Lực lượng Cảnh sát sau khi tốt nghiệp.

Để hỗ trợ sinh viên đại học nộp đơn xin tham gia vào Lực lượng, Lực lượng Cảnh sát đã tổ chức sự kiện “Tuyển Dụng Cảnh sát Cấp tốc từ trường Đại học” tại 11 trường đại học trên toàn Hồng Kông từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2022. Sinh viên có thể nộp đơn ngay tại chỗ cho các vị trí cảnh sát, thanh tra tập sự và cảnh sát phụ trợ, và trải qua quá trình lựa chọn ngay tại khuôn viên của các trường đại học. Các cảnh sát đang phục vụ và là cựu sinh viên của các trường đại học cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ với sinh viên.

Để tuyển dụng sinh viên Hồng Kông đang sống ở Đại lục và hỗ trợ cho việc bắt đầu đào tạo cơ bản của họ sau khi tốt nghiệp, Lực lượng Cảnh sát đã gửi một phái đoàn đại diện gồm nhân viên Bộ phận Tuyển dụng, giảng viên Học viện Cảnh sát và các người phát ngôn Tuyển dụng vào năm 2022 và 2023 để tổ chức sự kiện “Tuyển dụng Cảnh sát Hồng Kông Cấp tốc từ trường Đại học - Địa lục” tại Đại lục, bao gồm việc đi thăm các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Bắc Kinh và Vân Nam. P phái đoàn đại diện cung cấp thông tin tuyển dụng và chọn lựa ứng viên ngay tại chỗ.

Với mục tiêu khuyến khích cảnh sát đang phục vụ truyền cảm hứng cho những người xung quanh họ gia nhập Lực lượng, Bộ phận Tuyển dụng đã ra mắt Chương trình Tuyển dụng Bạn bè của Cảnh sát. Chương trình này nhằm khuyến khích cảnh sát đang phục vụ nhận diện, truyền cảm hứng và khuyến khích gia đình và bạn bè của họ nộp đơn, thu hút nhân tài mới cho Lực lượng. Ngoài ra, Bộ phận Tuyển dụng cũng ra mắt Hệ thống Giới thiệu Dân tộc không phải Người Hoa (NEC), giới thiệu các ứng viên NEC chưa vượt qua quá trình lựa chọn tuyển dụng để tham gia các chương trình gắn kết do các Khu Cảnh sát khác nhau tổ chức. Mục đích của hệ thống này là nâng cao khả năng và lòng tự tin của các ứng viên chuẩn bị gia nhập Lực lượng.

Bộ phận Tuyển dụng thường xuyên xem xét lại chính sách tuyển dụng để thu hút những ứng viên có năng lực cao. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, yêu cầu cư trú tại Hồng Kông đối với cảnh sát viên, thanh tra và cảnh sát phụ trợ, tức là “đã sống ở Hồng Kông ít nhất bảy năm” được xóa bỏ. Ứng viên chỉ được yêu cầu đáp ứng tiêu chí là “một thường trú nhân của Đặc khu Hành chính Hồng Kông”. Có hiệu lực ngày 5 tháng 5 năm 2023, các yêu cầu tuyển dụng cho cảnh sát viên, thanh tra tập sự và cảnh sát phụ trợ đã được điều chỉnh như sau: (i) Loại bỏ yêu cầu về chiều cao và cân nặng tối thiểu để phù hợp với các đội ngũ kỹ luật khác. (ii) Loại bỏ yêu cầu kiểm tra thị lực không sử dụng kính áp tròng. Ứng viên vượt qua kiểm tra với sự hỗ trợ của kính hoặc ống kính áp tròng sẽ được coi là đáp ứng tiêu chuẩn thị lực yêu cầu. Yêu cầu kiểm tra khả năng nhận biết màu sắc vẫn không thay đổi. (iii) Giới thiệu Bài thi viết tuyển dụng cảnh sát viên (Bài thi viết) nhằm cung cấp cho ứng viên một cách khác để đáp ứng yêu cầu về trình độ ngôn ngữ. Bài thi viết, bao gồm các yếu tố liên quan đến công việc cảnh sát, được thiết kế riêng cho ứng viên cảnh sát. Ứng viên thi đỗ bài thi viết sẽ được coi là đã đáp ứng yêu cầu về trình độ ngôn ngữ cho vị trí cảnh sát viên, và kết quả này có giá trị vĩnh viễn.

Chủ đề tuyển dụng của Lực lượng Cảnh sát trong năm 2023/24 là “Chăm sóc xã hội”, nhằm mang đến cho công chúng nhận thức về cách mà Cảnh sát có thể chăm sóc tốt cho những người cần giúp đỡ. Năm 'Đại sứ Tuyển dụng' đến từ các xuất thân khác nhau đã được lựa chọn, và sản xuất các video ngắn và áp phích dưới chủ đề này để tăng cường tuyên truyền tuyển dụng.

Cánh Nhân sự luôn ở vị trí tiên phong trong việc thúc đẩy văn hóa lành mạnh và quan tâm cả trong và ngoài lực lượng. Vào năm 2023, Lực lượng Cảnh sát đã được Hội Đồng Dịch Vụ Xã Hội Hồng Kông trao tặng “Biểu tượng quan tâm hơn 15 năm”, ghi nhận sự đóng góp không ngừng của lực lượng này trong việc chăm sóc nhân viên, cộng đồng và môi trường, và qua đó biểu hiện tốt trách nhiệm xã của hội đoàn thể.

Về công tác cộng đồng, Đội Tình nguyện Cảnh Sát Hồng Kông, với 23 đội tình nguyện cảnh sát, đã cung cấp hơn 23,000 giờ dịch vụ cho cộng đồng trong đợt đại dịch COVID-19 lần bùng phát dịch thứ năm vào năm 2022.

Học viện Cảnh sát Hồng Kông (HKPC) bao gồm trụ sở chính và ba trường, gồm Trường Đào tạo Cơ bản, Trường Phát triển Chuyên nghiệp và Trường Đào tạo Chuyên ngành. HKPC cam kết đào tạo học viên trở thành những cảnh sát chuyên nghiệp, được trang bị tư duy đúng đắn, kiến thức và kỹ năng cần thiết để phục vụ Hồng Kông với lòng trung thành và trách nhiệm cao.

Trường Đào tạo Cơ bản cung cấp tuyển dụng và đào tạo chuyên môn cho các học viên để có cả tài năng và tư duy liêm chính để đáp ứng nhu cầu hoạt động ở tuyến đầu. Vào năm 2020, trường đã trở thành cơ sở giáo dục không thuộc đại học và cơ quan chính phủ đầu tiên đạt được tư cách cấp giấy chứng nhận trong phạm vi của trương trình giáo dục, ủy quyền cho HKPC tự cấp giấy chứng nhận cho các khóa học của lực lượng trong lĩnh vực thực thi pháp luật và An ninh lên đến cấp độ Khung Chứng chỉ cấp 5. Đến nay, HKPC đã tự chứng nhận/ tái chứng nhận nội bộ 18 chương trình của lực lượng với cơ chế Đảm bảo Chất lượng và Hệ thống Chứng nhận Chương trình Học tập Nội bộ.

Trường Đào tạo Phát triển Chuyên nghiệp khuyến khích học tập tại chức và cung cấp các chương trình đào tạo nghề nghiệp, chuyên nghiệp và điều hành cả ở địa phương, Trung Quốc và quốc tế về các chủ đề liên quan đến công tác cảnh sát hiện đại thông qua việc tích cực tìm kiếm hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, các trường đại học và các tổ chức khác. Bắt đầu từ năm 2021, HKPC và Đại học Tsinghua đã ra mắt Chương trình Thạc sĩ Hành Chính Công bán giờ kéo dài 2.5 năm dành cho cảnh sát viên và các đội ngũ kỹ luật khác. Sau khi phục hồi đi lại sau đại

dịch COVID-19, HKPC tiếp tục khám phá những cơ hội học hỏi mới nhằm củng cố sự hiểu biết của các sĩ quan về công việc và chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn của họ.

Trường Đào tạo Chuyên nghiệp, bao gồm ba Đơn vị chức năng và bốn Trung tâm, cung cấp nhiều khóa đào tạo chuyên môn và năng lực đặc biệt như đào tạo điều tra viên, đào tạo lái xe cảnh sát và giao thông, đào tạo huấn luyện viên, đào tạo ngôn ngữ và đào tạo năng lực tâm lý. Với cam kết mạnh mẽ đối với các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, HKPC khai thác công nghệ và cung cấp hỗ trợ liên tục để hỗ trợ chia sẻ các thực hành tốt, quản lý tri thức và đổi mới không chính thức để tối ưu hóa năng lực đào tạo.

Trụ sở Học Viện Cảnh sát (HQs) chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo chiến lược, đảm bảo chất lượng, các vấn đề hành chính và nhân sự, cũng như phối hợp việc bổ nhiệm các nhà học gia và chuyên gia làm Cố vấn danh dự của trường để tận dụng ý kiến độc lập và chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đến công tác cảnh sát. HQs cũng thường xuyên đánh giá các cơ sở đào tạo cảnh sát của HKPC. Vào tháng 7/2022, Hội đồng Lập pháp đã thông qua ngân sách để xây dựng các Cơ sở Đào tạo Cảnh sát mới tại Kong Nga Po, dự án này nhằm tập trung và di dời các cơ sở đào tạo cảnh sát hiện phân tán trên khu Tân giới nhằm đạt được sức mạnh tổng hợp trong việc đào tạo cảnh sát và đồng thời giải phóng một số địa điểm tại Kwu Tung và Fanling cho mục đích làm nhà ở hoặc các mục đích phát triển khác. Các công trình xây dựng hiện đang được tiến hành và Trung tâm Đào tạo Tích hợp Cao đẳng Cảnh sát mới (HKPC) dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2026.

Dựa trên nền tảng vững chắc, HKPC tiếp tục giành được nhiều giải thưởng cả trong và ngoài nước, bao gồm Giải thưởng Doanh nghiệp Tri thức Sáng tạo Nhất lớn nhất Toàn cầu và Hồng Kông năm 2022, một Giải Đồng trong Giải thưởng Công nghệ Học tập năm 2022, một Giải Đồng trong Giải thưởng Galaxy năm 2022, một Giải Tổng thể trong Giải thưởng Astrid năm 2023, và một Giải Bạc và một Giải Đồng trong Giải thưởng Questar năm 2023. Lực lượng cũng liên tục được vinh danh là Đơn vị Phát triển Nguồn nhân lực bởi Hội đồng Đào tạo Lại Người lao động từ năm 2013.

Dịch vụ Quản lý: Bộ phận Dịch vụ Quản lý được hỗ trợ bởi Cảnh Quản lý Hệ thống Thông tin cũng như Cách Chất lượng Dịch vụ.

Cánh Quản lý Hệ thống Thông tin bao gồm Cục Dịch vụ Cảnh sát Kỹ thuật số, Phòng Thí nghiệm Đổi mới và Giải pháp (ISLAB), Chi nhánh Công nghệ Thông tin và Chi nhánh Truyền thông.

Cục Dịch vụ Cảnh sát Kỹ thuật số, bao gồm các Đơn vị Dịch vụ Kỹ thuật số, Đơn vị E-Police, Đơn vị Bảo mật và Hỗ trợ Hệ thống, và Đơn vị Hệ thống Chính, lập ra và điều phối các kế hoạch và các sáng kiến về cảnh sát kỹ thuật số và cũng chịu trách nhiệm về an ninh thông tin của lực lượng. Cục này hỗ trợ lực lượng cải thiện hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa quy trình làm việc và cung cấp các dịch vụ cảnh sát tiện lợi hơn thông qua việc triển khai một loạt các giải pháp kỹ thuật số như các dịch vụ điện tử và ứng dụng di động.

ISLAB chịu trách nhiệm tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ và sáng tạo của lực lượng trong thời đại kỹ thuật số này. Hiện nay, ISLAB tập trung công việc của mình vào năm lĩnh vực chính: biến đổi kỹ thuật số, phân tích dữ liệu, công nghệ phần mềm và hệ thống, công nghệ di động và ứng dụng di động, và công nghệ mới nổi. Thông qua làm việc với các bên liên quan và áp dụng phương pháp hợp tác sáng tạo, ISLAB giúp lực lượng thúc đẩy sự đổi mới và sử dụng công nghệ. Chi nhánh Công nghệ Thông tin có trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển, triển khai và bảo trì các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm cơ sở hạ tầng và thiết bị, hệ thống quản lý hành chính, các giải pháp truyền thông và hệ thống hoạt động, nhằm cung cấp hỗ trợ xuất sắc cho hoạt động hàng ngày của lực lượng và tất cả các thành viên trong lực lượng.

Chi nhánh Truyền thông chịu trách nhiệm thiết kế, mua sắm, bảo trì và phát triển các mạng lưới và thiết bị truyền thông của lực lượng bao gồm radio, video, thiết bị định vị, radar phát hiện tốc độ, điện thoại di động, điện thoại văn phòng và thiết bị huấn luyện bắn súng. Ngoài ra, chi nhánh truyền thông cũng điều hành Trung tâm Quản lý Mạng lưới Thông tin và Truyền thông, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp 24/24 cho các cơ sở thông tin và truyền thông của lực lượng.

Phòng Giám sát Chất lượng dịch vụ chịu trách nhiệm thúc đẩy các sáng kiến mới nhằm cải thiện dịch vụ cung cấp cho cả công chúng và các thành viên của lực lượng và điều hành xuất sắc trong việc cung cấp dịch vụ và quản lý chất lượng trên toàn lực lượng. Phòng giám sát này bao gồm ba phân ban: Phân ban Đánh giá Hiệu suất (PRB), Phân ban Nghiên cứu và Kiểm tra (RIB) và Phân ban Khiếu nại và Điều tra Nội bộ (C&IIB).

PRB chịu trách nhiệm phát triển Khung quản lý chiến lược của lực lượng, điều hành các Kế hoạch Hành động Chiến lược và Hướng dẫn Chiến lược theo chu kỳ, thúc đẩy các giá trị của lực lượng và thực hiện Chiến lược của lực lượng về Chất lượng Dịch vụ.

RIB chịu trách nhiệm phối hợp tất cả các hoạt động kiểm tra chung cũng như thực hiện các nghiên cứu chủ đề về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động, quản lý và hình ảnh của lực lượng.

C&IIB bao gồm Văn phòng Khiếu nại Cảnh sát (CAPO), Văn phòng Điều tra Nội bộ (IIO) và Nhóm Hành động Kiểm tra Chính trực (IAAG). CAPO chịu trách nhiệm điều tra và xử lý các khiếu nại của công chúng đối với các thành viên của Lực lượng. Quá trình điều tra và xử lý khiếu nại của CAPO được quan sát, giám sát và đánh giá bởi Hội đồng Giám sát Khiếu nại Độc lập để đảm bảo rằng tất cả các khiếu nại đối với Cảnh sát được điều tra đầy đủ và công bằng. IIO chịu trách nhiệm điều tra và giám sát các cáo buộc vi phạm nghiêm trọng và hoạt động tham nhũng của các thành viên của Lực lượng, đồng thời thúc đẩy Khung chính quyền Chính trị Đoàn kết của Lực lượng để củng cố các giá trị của Lực lượng. IAAG thực hiện điều tra chủ động đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng và các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các thành viên của Lực lượng, nhằm xác định và khắc phục kịp thời các rủi ro hệ thống liên quan đến nhiệm vụ, và nâng cao trách nhiệm giám sát.

Tài chính, Hành chính và Kế hoạch: Cảnh Tài chính chịu trách nhiệm quản lý tài chính, kiểm toán tài chính, dịch vụ hỗ trợ, quản lý kho và kiểm toán nội bộ của lực lượng Cảnh sát. Cảnh Hành chính quản lý nhân viên dân sự và các vấn đề về tổ chức của lực lượng. Chi nhánh Quy hoạch và Phát triển (P&D) chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược về quy hoạch tài sản của lực lượng. P&D lập kế hoạch và phát triển các công trình và cơ sở hiện tại và tương lai của Cảnh sát để đáp ứng kỳ vọng của công chúng và thúc đẩy phát triển bền vững thông qua việc giám sát phát triển hạ tầng, dân số tại Hồng Kông và các yêu cầu vận hành của lực lượng. Ngoài ra, P&D còn giám sát các chương trình bảo trì và nâng cấp quy mô lớn cho tất cả các tòa nhà và cơ sở hiện có của Cảnh sát để đảm bảo bảo trì đúng đắn và nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn, an ninh và hiệu quả vận hành.

An Ninh Quốc gia: Bộ phận An Ninh Quốc gia (NSD) chịu trách nhiệm thu thập và phân tích thông tin tình báo liên quan đến an ninh quốc gia; lập kế hoạch, phối hợp và thực hiện các biện pháp và hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia; điều tra các tội phạm đe dọa an ninh quốc gia; tiến hành điều tra chống phá rối loạn và đánh giá an ninh quốc gia; thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia do Ủy ban Bảo vệ

An ninh Quốc gia của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồng Kông giao phó; và thực hiện các nhiệm vụ và chức năng khác cần thiết cho việc thực thi Luật An Ninh Quốc gia.

Trong khi vận hành một đường dây nóng để công chúng cung cấp thông tin hoặc báo cáo các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, NSD đã tạo một tài khoản chính thức trên WeChat vào ngày 1/8/2022 để phổ biến thông tin liên quan đến an ninh quốc gia. Hơn 500.000 mẫu thông tin đã được nhận từ khi đường dây nóng bắt đầu hoạt động.